

ที่ สธ ๑๑๐๓.๒๑/ว. ๑๗๒๒



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
๑๘/๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ” #เรื่องหัวใจไว้ใจเรา #เรื่องหัวใจที่เก่งมาก

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แผ่นประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. ใบสมัครเข้าร่วมอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ” #เรื่องหัวใจไว้ใจเรา #เรื่องหัวใจที่เก่งมาก ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการอ่านและแปลผลคลื่นหัวใจ มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้ผลการอ่านคลื่นหัวใจ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์วิทยาของหัวใจ การให้การรักษาทันทีและแนวทางการวางแผนเพื่อการรักษาพยาบาล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมาตรฐานการวางแผนการพยาบาลในระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวใช้ในการจัดการอบรมเท่านั้น โดยค่าที่พักและค่าเดินทางผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และทางวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนระบบได้ด้วยตนเอง พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ E-mail : chutimap@bcns.ac.th ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเพรียว ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี บริการวิชาการ เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๓ - ๕๐๘๓๘ - ๙ หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตัวจริงได้ที่ www.bcns.ac.th ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดก่อน พร้อมส่งใบสมัครตัวจริงมายังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประกริต รัชวีร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๙๔๘ ต่อ ๑๔๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๒๔๘๐



QR code เพื่อลงทะเบียน